



ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๒๐๘/๑๕๓/๖



กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

ณ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๑๒๑๐๒ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้กระทรวงศึกษาธิการเสนอความเห็นเกี่ยวกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ความทราบแล้ว นั้น

กระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑) มติ ๑ การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19

เห็นด้วยกับ ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ที่ส่งผลต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมสังคม และเศรษฐกิจ การพัฒนานโยบายสาธารณะต้องบูรณาการเชิงระบบ โดยใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการจัดการขยะ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 'ด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG) การพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างมีสุขภาวะ การสร้างจิตสำนึก และพฤติกรรมใหม่ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมของทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดเครือข่ายพลังพลเมืองในการสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ การจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ควรมุ่งเน้นให้เกิดเครือข่ายพลังพลเมืองตื่นรู้ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบูรณาการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

๒) มติ ๒ การคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม

เห็นด้วยกับ การมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีการจัดการร่วมกัน เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ประชาชนทุกคนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานเท่าเทียมทั่วถึงอย่างเป็นธรรม ตามหลักการสิทธิมนุษยชน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ และมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC for all) ไม่ประสพภาวะล้มละลายจากความเจ็บป่วย ตลอดจนได้รับการเยียวยาตามความจำเป็น และเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นกลุ่มประชากรเฉพาะเพื่อความมั่นคงทางด้านสุขภาพของทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย

ข้อเสนอแนะ การเข้าถึงบริการสุขภาพในภาวะวิกฤตควรมีความพร้อม ความเท่าเทียม และความทั่วถึง ตั้งแต่ระยะแรกของการเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์อย่างทันทั่วทั้ง

/ข้อเสนอ...

๓) มติ ๓ การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ

เห็นด้วยกับ การมีแผนการสื่อสารที่เป็นระบบ เพื่อสื่อสารไปยังประชาชน อย่างเป็นเอกภาพ โปร่งใส และเหมาะสมกับช่วงเวลา และมีศูนย์อำนวยการสื่อสารที่ประกอบด้วย คณะกรรมการจากทุกภาคส่วน เป็นกลไกในการปฏิบัติตามแผน ด้วยความรับผิดชอบ ด้วยภาระรับผิดชอบ ต่อตำแหน่งหน้าที่ของทุกฝ่าย โดยกำหนดให้มีบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกมิติ เพื่อก่อให้เกิด ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม ให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่าง ถูกต้อง ปลอดภัย อันจะส่งผลให้สังคมไทยผ่านพ้นวิกฤตสุขภาพไปได้โดยเร็วที่สุด

ข้อเสนอแนะ ควรมีการสร้างความรู้ให้กับประชาชนในการใช้วิจารณญาณ ในการเลือกรับข้อมูลข่าวสารอีกทางหนึ่ง เพื่อป้องกันอิทธิพลจากข่าวลวง ข่าวปลอม และข้อมูลที่ผิดตรงกับ ข้อเท็จจริงซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ ซึ่งเป็นอุปสรรค ในการบริหารจัดการภาวะวิกฤตในภาพรวมของประเทศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวตรีนุช เทียนทอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๒๘๐๒๘๖๗-๘ ต่อ ๑๘๐๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๔๑๓